




รายงานการประชุมผู้บริหาร 
ครั้งที่ 8/๒๕๕6 

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กปส. 

--------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
      ประธานที่ประชุม 
 ๒.  นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 ๓.  นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 ๔.  นายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 ๕.  นายอําพล   บุญจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค 
      ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
 ๖.   นายจําลอง สิงห์โตงาม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 ๗.  นายจรูญ    ไชยศร  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 ๘.   นางสาวศุภพร สาครบุตร ผู้อํานวยการสํานักข่าว 
 ๙.   นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 ๑๐. นางสาวรวงทอง ยศธํารง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
 1๑. นางจิตติมา จารุจินดา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
 1๒. นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์ ผู้อํานวยการส่วนบํารุงรักษาและพัสดุกลาง 
       แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค 
 1๓. นางทัศนีย์  ผลชานิโก ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 ๑๔. นางทัศนีย์  ไตรอรุณ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 1๕. นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์ ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
 16. นายเสรี  จูบุญส่ง ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ 
 17. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ 
 18. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 19. นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔ 
 ๒0. นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕ 
 21. นางสุพัตรา  บุญชีพ  ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
       แทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6 

/22. นายทินรัตน์……… 
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 22. นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗ 
 23. นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘ 
 24. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 
 25. นายชูโชค  ทองตาล่วง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 26. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 27. นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย  หัวหน้ากลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา 
       แทนผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
 ๓๐. นางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 ๓๑. นางอัตถจินดา อินทรทัต ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ๓๒. นางสาวนาตยา  จันทร์สอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
       รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 3๓. นายเสมอ   น่ิมเงิน  เลขานุการกรม 
 3๔. นายสาโรช บุญบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 
      แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 
 3๕. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 
       ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2 
 3๖. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3 
 3๗. นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4 
 3๘. นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5 
 3๙. นายดํารง  เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6 
 ๔๐. นายธเนศ  เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  
      ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7 
 ๔๑. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
      แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี รักษาการในตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ 
 2. นางวันเพ็ญ  อัพตัน  รักษาการในตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านต่างประเทศ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวานิชย์  นิลประเสริฐ เลขานุการ อปส. 
 2. นางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ์ เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) 
 3. นายณัฐพร   รัตศิลปิน เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ) 
 4. นางอรชุมา  จิรกาญจน์ไพศาล เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) 
 5. นาย ณัฐพงศ์ จิกยอง  เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) 
 6. นายวัฒนา  เงินกลม หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สลก. 
 7. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก. 
 8. นางนวิยา  อินทร์มี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก. 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐0 น. 
 

ก่อนเข้าวาระการประชุม    
   อปส. รับมอบงานรายได้ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ประจําปี 2556 จาก รปส. 
(นายไพฑูรย์ฯ) ในฐานะรักษาการประธานชมรมกอล์ฟ กปส. จํานวน 300,000.- บาท เพื่อนําเข้า
สวัสดิการ กปส.ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม     
         - เมื่อวานน้ี (25 ส.ค.56) นายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมแก้ไขปัญหา
ของบ้านเมือง โดยใช้ชื่อว่า “การประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ
ทางออกประเทศไทย และกลไกที่จะทําหน้าที่ในการปฏิรูปการเมือง” สําหรับในส่วนของ กปส. 
ได้รับมอบหมายให้บันทึกเทป และขอบคุณ สวท. และ สทท. ที่ได้ดําเนินการสรุปประเด็นต่าง ๆ 
นําเสนอข่าวทั้งช่วงเช้าและเย็นได้เป็นอย่างดี  
         - ขอขอบคุณ ผอ.สปข.5 ที่รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทราบ ซ่ึงได้มอบนโยบายว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
นอกจากจะตั้งใจในการปฏิบัติงานและรายงานข่าวแล้ว ยังต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วย 
ต้องใช้วิจารณญาณไหวพริบปฏิภาณในการที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ในกลุ่มชนซึ่งอาจจะ
มีประเด็นที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
/1.2 รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)……… 
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   1.2 รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม 
         - การประชุม AIBD ซ่ึงเป็นสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่ง
เอเชียแปซิฟิก มีความสําคัญเน่ืองจากมีสมาชิกจํานวนมากถึง 26 ประเทศ และ 42 องค์กร  
เป็นสมาชิกสามัญ และ กปส. เป็นสมาชิกสามัญร่วมกับ TV Poll และ Thai PBS เป็นสมาชิกสมทบ 
ส่ิงที่ กปส. ได้จากองค์กรน้ีคือเรื่องของการที่ AIBD เป็นแหล่งวิชาการใหม่ ๆ ซ่ึงในอนาคตการประชุม
คร้ังต่อไป สปช. ควรจะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อที่จะนําความรู้และวิทยาการต่าง ๆ มาปรับปรุง
โครงการฝึกอบรมของ สปช. สําหรับการประชุมคร้ังน้ี กปส. ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหาร
เพิ่มเติม ซ่ึงการเป็นกรรมการบริหารจะทําให้ กปส. มีบทบาทในการนําเสนอแนวทางและ 
นําประโยชน์ต่าง ๆ กลับมาพัฒนาประเทศ 
         - การทํา MOU กับต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมา กปส. ได้ทํา MOU 
กับต่างประเทศเพียง 3 ประเทศซ่ึงถือว่าน้อยสําหรับในยุคที่จะต้องก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 กปส. จําเป็นจะต้องได้ Content ข่าว และรายการต่าง ๆ ที่จะมาทําให้
รายการของ กปส. มีศักยภาพและมีคุณภาพมากข้ึน เป็นการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ การทํา 
MOU จะทําให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน และได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระดับรัฐด้วยกันมาใช้ประโยชน์ 
ขณะน้ีได้มอบหมายให้ สปต. ดําเนินการแล้ว และถือว่าได้ผลดี เน่ืองจากสํานักข่าวซิลหัวได้มา
เจรจากับ กปส. แล้ว ขณะเดียวกัน TV RI ของอินโดนีเซียก็ประสานกลับมาแล้ว ซ่ึง กปส. จะต้องไป
เจรจาเพื่อจะได้ทราบว่าจะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งมาเลเซียซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 
         - เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 อปส. มอบหมายให้เป็นผู้แทน 
ร่วมลงนามการดําเนินการห้องทดลอง ซ่ึง สวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะดําเนินการห้องทดลอง
มาตรฐานทางเทคนิคของห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงมีหลายหน่วยงานไปร่วมลงนาม โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา กปส. ได้รับเกียรติในฐานะที่เป็นองค์กรหลักทางด้านสื่อ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 2.7 ล้านบาทเศษ โดยจะต้องดําเนินการห้องทดลองให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน ห้องทดลองน้ีจะตรวจสอบสัญญาณต่าง ๆ ของวิทยุชุมชน จะต้ังอยู่ที่ สวท.  
ซ่ึง กปส. จะต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและเสร็จโดยเร็วที่สุด 
  อปส. มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องห้องทดลองว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้
ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง 
  ผอ.สวท. ช้ีแจงว่า ได้หารือกับส่วนเทคนิค และได้สั่งการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 180 วัน ซ่ึงผู้อํานวยการส่วนเทคนิคได้วางแผนและใช้ตึก 2 ของ สวท. เป็นศูนย์บัญชาการ
ของวิทยุทุกคลื่น จะเป็นจุด Operation room และจะได้รายงาน อปส. ทราบอย่างต่อเนื่อง ห้องตรวจน้ี
จะอยู่ในรถโมบายและจะมีเครื่องมือประกอบด้วย เคร่ืองตรวจวัดสัญญาณ หรือ Corporate area 
ของคลื่นต่าง ๆ ตามที่ กสทช. กําหนด 

/รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)......... 
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   รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ห้องทดลองน้ีเป็นเหมือนศูนย์ ๆ หนึ่งให้กับ กสทช. 
เน่ืองจากต้องตรวจสัญญาณทุกสถานีวิทยุ โดยเฉพาะวิทยุชุมชนซึ่งมักจะส่งกระจายเสียงคลื่น 
ไปรบกวนผู้อ่ืน ทั้งน้ีกําหนดว่าเมื่อต้ังข้ึนแล้วจะต้องมีหน่วยงานอย่างน้อย ๒๐๐ แห่ง มาตรวจสอบ
กับ กปส. ซ่ึงจะเป็นผลดีกับ กปส. เพราะโดยปกติ กปส. จะเป็นฝ่ายถูกรบกวน หน่วยงานที่ไปลงนาม
ทั้งหมดมี ๓๗ หน่วยงาน และมีสถาบันการศึกษาที่กระจายอยู่ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดด้วย 
ต่อจากน้ี กสทช. จะเชิญไปหารือร่วมกันและแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงห้อง Lab 
จะมีระบบล็อคคล่ืนความถี่ และในการตรวจแต่ละครั้งจะใช้เวลาหลายวัน สําหรับในต่างจังหวัด
หากคลื่น กปส. ถูกรบกวนจะต้องแจ้งศูนย์เฝ้าฟังของ กสทช. ทั้งน้ี กปส. ไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบ
หน่วยงานอื่น  
  ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานว่า สพท. เป็นหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนดําเนินการ
เร่ืองห้อง Lab ความเป็นมาคือ กสทช. เปิดรับสมัครให้หน่วยงานเข้ามาดําเนินการเกี่ยวกับห้อง Lab 
คือห้องที่ทําการตรวจวัดคล่ืนความถี่ของอุปกรณ์และเครื่องมือกําเนิดความถี่ของวิทยุชุมชน
ทั้งหมดที่มีปัญหาอยู่ ในเบื้องต้น กสทช. สนับสนุนงบประมาณจํานวน ๒.๗ ล้านบาทเศษ ซ่ึง 
กปส. ได้นํามาปรับปรุงจัดทําห้อง ส่วนหน่ึงนําไปจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือวัดสําหรับวัดเคร่ืองกําเนิด
ความถี่ของเคร่ืองส่งวิทยุ ฉะนั้นวิทยุชุมชนทุกแห่งที่จะไปขอจดทะเบียนกับ กสทช. จะต้องนํา
เคร่ืองส่งไปตรวจวัดคล่ืนสัญญาณว่าถูกต้องตามที่ กสทช. กําหนดหรือไม่ น่ีคืองานหลักของห้อง Lab 
ส่วนจะมีจํานวนเท่าใดนั้นจะได้หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
  รปส.(นายไพฑูรย์ฯ มีข้อซักถามว่า ศูนย์เฝ้าฟังของ กสทช. กับห้อง Lab น้ี ทํางาน
ซํ้าซ้อนกันหรือไม่ และ กปส. โครงข่ายของงานครอบคลุมพ้ืนที่เพียงใด ฉะนั้นการดําเนินการ 
คร้ังน้ี หมายความว่า กปส. จะตรวจสอบสัญญาณของ กปส. เท่าน้ัน หรือว่าจะต้องตรวจสอบ
ของหน่วยงานอื่นด้วย 
  ที่ปรึกษาฯ (นายอําพลฯ) แจ้งว่า เร่ืองน้ีได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องคือ นายคเชนทร์ฯ 
แจ้งว่า ห้อง Lab น้ี กสทช. มอบให้ กปส. ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น 
เคร่ืองส่งวิทยุ ระบบสายอากาศของวิทยุชุมชน โดยที่ไม่จํากัดพ้ืนที่ หมายความว่า ผู้ใดที่ต้องการ
จะจัดต้ังวิทยุชุมชนจะต้องนําเคร่ืองส่งและอุปกรณ์นั้น ๆ มาให้ กปส. ตรวจสอบและให้ความเห็น
ว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ กสทช. แล้ว แต่ กปส. ไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบผู้อ่ืน 
  อปส. แจ้งว่า กปส. มีหน้าที่ให้บริการ หากมีผู้มาขอตรวจสอบ กปส. มีเครื่องมือ 
โดย กสทช. ให้งบประมาณมา กปส. ต้ังรับที่น่ี ผู้ใดจะมาตรวจก็ได้ เช่นเดียวกับการตรวจสภาพรถ
ของเอกชน โดยการเปิดจุดตรวจ อาจจะมีหลายจุด ผู้ใดสะดวกที่ใดก็ไปตรวจที่น้ัน ๆ และต้องมี
เอกสารรับรองว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 /1.3 รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)......... 
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   1.3 รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม 
         - การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Digital ในระยะ๔-๕ เดือนที่ผ่านมา  
การเข้ามาของระบบ Digital มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ กปส. มีความรู้เกี่ยวกับเร่ือง Digital 
และเทคโนโลยีด้านการออกอากาศความถี่วิทยุน้อย ในขณะที่เร่ือง Digital กระทบทั้งทางด้าน 
Content และทางด้านเทคนิค แต่สิ่งที่พบจากการประชุมและรับฟัง ส่วนใหญ่ผู้ที่รู้เร่ืองดังกล่าว 
จะเป็นฝ่ายเทคนิค แต่ผู้บริหารสถานีส่วนใหญ่เป็น Content ทั้งส้ิน มีความรู้เร่ืองน้ีไม่เท่าฝ่าย
เทคนิค ซ่ึงมีความกังวลว่าเรื่องดังกล่าวทุกคนควรมีความรู้เท่ากัน ขอให้ทุกท่านลองสังเกตความ
เคล่ือนไหวใหม่ ๆ ในเรื่องทีวีวิทยุหรือสื่อใหม่ของประเทศไทยที่จะเข้ามาว่าเป็นอย่างไร จะกระทบ
อะไรกับ กปส. บ้าง จะทําให้ กปส. ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
  อปส. เห็นด้วย จําเป็นที่ผู้บริหารทุกท่านจะต้องศึกษา ซ่ึงส่วนตัวพยายามศึกษา
จากแหล่งต่าง ๆ และต้องทราบอย่างละเอียด เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งน้ีมีความสําคัญมาก 
กปส. ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องรู้และรู้ให้ถูกต้อง
ตรงกันว่าเมื่อเปล่ียนแล้วจะเป็นอย่างไร ระบบจะเป็นอย่างไรบ้าง ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เปล่ียนเป็นอย่างไร ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ คิดว่าควรร่วมกันวางแผนเรื่องน้ีโดยเฉพาะ อาจจะทํา 
Workshop หรือนําผู้บริหารไปศึกษาดูงานที่ อสมท หรือ Thai PBS เปรียบเทียบว่าไปหน่วยงานใด
แล้วครอบคลุมประเด็นและได้ประโยชน์มากที่สุด มอบ สพท. เป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกสถานที่
ที่จะนําผู้บริหารไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Digital 
   ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รับที่จะประสานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะนําผู้บริหารไปศึกษาดูงาน 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ มอบ ผอ.สพท. ประสานเรื่องสถานที่เพ่ือนํา
ผู้บริหารไปศึกษาดูงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2๕๕6 
   ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 7/๒๕๕6 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว  
มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 
  ผอ.สปต. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 15 – 16 วาระที่ 4.5 แก้ไข
ทั้งหมดเป็น “ผอ.สปต. รายงานว่า รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ได้รายงานการเดินทางไปเข้าร่วมการ
ประชุม Broadcast Asia 2013 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
แล้ว ดังปรากฏในรายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 
2556 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน และรองประธาน แจ้งต่อที่ประชุม 

/จึงขอเสนอ ......... 
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  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 7/๒๕๕6 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่
29 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 
   3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย 
          เงินงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
         อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2556 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําป ี2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
  ตามที่  กปส .  มี คํา ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเ งิน
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้
งบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา โดยได้ประชุม
คณะกรรมการฯ คร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 น้ัน 
  กคล. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2556 ขอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 
2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ดังน้ี 

1. กปส .  ได้รับงบประมาณประจําปี พ .ศ .  2556 จํานวนเงินรวมทั ้งสิ ้น  
1,886,560,200.- บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจํานวน 1,136,759,908.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.26 ค่าเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.97 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.71 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
(ค่าเป้าหมาย 

77.97) 
งบบุคลากร 842,983,700.00 - 670,484,507.40 172,499,192.60 79.54 

งบดําเนินงาน 507,743,602.72 29,866,530.24 427,353,472.12 50,523,600.36 84.17 

งบลงทุน 471,046,000.00 143,803,600.00 4,407,940.00 322,834,460.00 0.94 

งบเงินอุดหนุน 757,854.05 - 757,854.05 - 100.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 64,029,043.23 15,137,145.35 33,756,135.02 15,135,762.86 52.72 

 1,886,560,200.00 188,807,275.59 1,136,759,908.59 560,993,015.82 60.26 

/2. ผลการดําเนินงาน……… 
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2. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวม 

ทั้ ง ส้ิน 507,743,602.72 บาท เบิกจ่ายได้  427,353,472.12 บาท คงเหลือ 
80,390,130.06 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 84.17 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ค่าเป้าหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.97 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.20 

3. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งส้ิน 
471,046,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,407,940.- บาท คงเหลือ 466,638,060.- บาท 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.94 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60.76 ดังนั้นจึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 59.82 
   3.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. วงเงิน 172,180,000.- บาท 
มีดังน้ี 

       3.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัด 26 ชุด วงเงิน 18,200,000.- บาท บจ.นอร์ธ สตาร์ อิควิปเม้นท์ ดําเนินการตาม
สัญญาเลขที่ 624/56/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 วงเงิน 13,250,000.- บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 1,987,500.-บาท ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 16 มิถุนายน 2556 (ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฯ และบริษัทฯ ขอส่งมอบพัสดุ 6 มิ.ย.56) 
           3.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงิน 20,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการจัดทําข้อกําหนดฯ ชุดใหม่ดําเนินการ (13 ส.ค.56) 
           3.1.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
สทท.ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงิน 45,000,000.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 
ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 639/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2556 วงเงิน 
44,811,600.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 
           3.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ F.M. 1 สถานี (สวท.กาฬสินธุ์) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 6,880,000.- บาท บจ.บรอดคาสท์
และสตูดิโอ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 620/56/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 วงเงิน 
6,880,000.-บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 2 กันยายน 2556 
           3.1.5 โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203 
กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท บจ.นิวเทคโนโลยี อินฟอร์มาชั่น 
ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 638/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 วงเงิน 
9,915,000.-บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 12 กันยายน 2556 

/3.1.6 โครงการจัดหา……… 
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            3.1.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสายอากาศสายส่งของ
วิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (สวท.สกลนคร) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 
1,500,000.- บาท บจ.บรอดคาสท์ และสตูดิโอ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 616/56/2556       
ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 วงเงิน 1,489,440.- บาท ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1445 และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
           3.1.7 โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ จํานวน 
1 หลัง  วงเ งิน  10,000,000.- บาท  บจ .ที  แลน  คอน  ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 
727/56/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 วงเงิน 8,380,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 
           3.1.8 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 8,000,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด
กฤษฎาและอัสดา เอ็นจิเนียริ่ง  ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 731/56/2556 ลงวันที่ 17 
พฤษภาคม 2556 วงเงิน 7,950,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 12 มกราคม 2557 
ส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 
           3.1.9 โครงการปรับปรุงหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 หลัง 
วงเงิน  3,000,000.- บาท  อยู่ระหว่าง บจ.บลูไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม ดําเนินการตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 737/56/2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 วงเงิน 2,977,500.- บาท ครบกําหนด 
ส่งมอบวันที่ 8 ตุลาคม 2556 
           3.1.10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงิน 62,000,000.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จํานวน 12,400,000.- บาท และงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 49,600,000.- บาท  
อยู่ระหว่าง บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 709/56/2555  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555  ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

    3.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสช. วงเงิน 2,985,000.- บาท 
             - โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ทดแทนของเดิม บจ.นิวเทคโนโลยี อินฟอร์มาชั่น  ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 
630/56/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 วงเงิน 2,985,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 12 กันยายน 2556บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ 

/3.3 โครงการที่อยู่……… 
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       3.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 295,788,000.- บาท 
             - โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะท่ี 2) อยู่ระหว่างนําร่าง 
TOR ประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-14 
สิงหาคม 2556 
       3.4 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปต. วงเงิน 93,000.- บาท 
             - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนผ่าน
ส่ือสมัยใหม่ (กิจกรรมโครงการผลิต Digital Content) ได้สั่งซ้ือตามใบสั่งซ้ือเลขที่ 46/2556 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 กําหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
   4. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งส้ิน 
70,954,400.- บาท ดังน้ี 
       4.1 โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ (สนผ.) วงเงิน 22,100,000.- บาท  

 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมายไอดอลต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ วงเงิน 
15,600,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,081,909.64 บาท คงเหลือ 5,518,090.36 บาท 
    - ค่า ใช้จ ่ายในการผลิต สื ่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  วงเง ิน 
1,500,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 426,704.25 บาท คงเหลือ 1,073,295.75 บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย วงเงิน 
5,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,239,395.94 บาท คงเหลือ 1,760,604.06 บาท 

    4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤต (สนผ.) 
วงเงิน 12,943,329.78 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,377,158.67 บาท คงเหลือ 
2,566,171.11 บาทโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายให้ สทท.ดําเนินการโครงการพัฒนา
รายการข่าว 2,000,000.- บาท และสมทบค่าสาธารณูปโภค 56,670.22 บาท 

    4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ (สนข . ) วงเงิน 
10,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,784,366.07 บาท คงเหลือ 6,215,633.93 บาท 

    4.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (จัดซ้ือกล้อง)
(สทท.) วงเงิน 14,404,388.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 2,173,833.20บาท คงเหลือ 
12,230,554.80 บาท  บจ.ปิ่นรังษี กรุ๊ป ดําเนินการตามสัญญาเลขท่ี 621/56/2556 ลงวันที่ 
15 มีนาคม 2556 วงเงิน 14,388,888.- บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 13 กรกฎาคม 
2556 (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์) โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายให้ สทท.ดําเนินการ
โครงการพัฒนารายการข่าว 3,000,000.-บาท และสมทบค่าสาธารณูปโภค 995,612.- บาท 

/4.5 ค่าใช้จ่ายในการ......... 
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    4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช., 

สพท., สพป., สปต.) วงเงิน 4,581,325.45 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,672,767.25 บาท 
คงเหลือ 908,558.20 บาท 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติ ครม. 
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายต่อไปด้วย 
  อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
งบบุคลากร ได้รับจัดสรร ๘๔๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๘ งบดําเนินงาน 
ได้รับจัดสรร ๕๐๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๘ งบลงทุน ได้รับจัดสรร 
๔๗๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร ๗ แสนบาทเศษ 
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐๐% งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร ๖๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ ในภาพรวม กปส. ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๖ ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 
ไปแล้ว ๑,๒๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘ ยังต่ํากว่าเป้าหมาย ซ่ึงในภาพรวมจะต้อง 
เบิกได้ร้อยละ ๙๔ และขณะน้ีเหลือเวลาประมาณ ๑ เดือน ขอให้ทุกสํานัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ต่อไป 
  อปส. ขอให้ สพท. รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จํานวน  
๒ โครงการ ขอให้คณะกรรมการ TOR และ สพท. เร่งรัดการดําเนินการ หากได้รับอนุญาตให้
ขยายเวลาได้ การลงนามในสัญญาต้องลงนามภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพราะฉะนั้น 
ต้องตรวจสอบว่าขณะน้ีเหลือเวลาเท่าใด กระบวนการในการดําเนินงาน งบ ๒๙๕ ล้านบาท  
เป็นวงเงินสูงที่ไม่ได้ส้ินสุดที่ กปส. แต่ไปส้ินสุดที่ท่านรัฐมนตรี ฉะนั้นจะต้องเผื่อเวลาสําหรับการ
ดําเนินการด้วย  
  ร.ผอ.สพท.(นายชัยวัฯ) รายงานว่า งบ ๒๙๕ ล้านบาท ขณะน้ีนําข้ึนเว็บไซต์ตาม
ระเบียบแล้ว หากไม่มีผู้วิจารณ์จะได้ขออนุมัติใช้ TOR เพื่อประกาศประกวดราคา e-Auction ต่อไป 
ส่วนงบ ๒๐ ล้านบาท จัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ขณะน้ี กคล. อยู่ระหว่างการนําเสนอรายงานขอความ
เห็นชอบโดยวิธีพิเศษ เน่ืองจากเป็นเรื่องเฉพาะทางเทคนิค และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ออกอากาศให้ทันวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ TOR ได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  อกค. รายงานว่า ในเร่ืองของค่าไฟฟ้าของ สปข.๑-๘ ซ่ึงในช่วงปลายปีแต่ละ 
สปข. ได้ของบประมาณมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบที่จะ
โอนเงินไปให้ รวมแล้วทุก สปข. เพิ่มข้ึนประมาณ ๑๓ ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน ขอให้ ผอ.สปข.๑-๘ วางแผนการประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้า  
มิเช่นนั้นจะกระทบกับค่าใช้จ่ายและเงินรายได้ในปีหน้า 

/ผอ.สปข.8 รายงานว่า ......... 
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  ผอ.สปข.8 รายงานว่า ตามที่ อกค. รายงานเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าและมีเรื่อง 
ค่าความต่างที่ส่วนกลางจะต้องเข้ามาสนับสนุนในช่วงปลายปีงบประมาณ ประเด็นปัญหาอยู่ที่การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้กับทุก สปข. ไปดําเนินการในปีน้ีฐานการคํานวณ
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เหตุผลคือไปนํารายจ่าย 3 ปีย้อนหลังมาคํานวณค่ากลางจัดสรรให้ในปีนี้  
ซ่ึง กคล. อาจไม่ได้กันค่า FT หรือค่าความต่างของการไฟฟ้าไว้ จึงเกิดความเหลื่อมลํ้าข้ึนมา ทําให้
งบประมาณที่โอนไปให้ไม่เพียงพอ ฉะนั้นการคํานวณในปี 2557 ควรนําประเด็นน้ีมาพิจารณาด้วย 
   อปส. แจ้งว่า ในการวางแผนควรวางแผนให้ใกล้เคียงความเป็นจริง ในส่วนของปี 2557 
ต้องมาร่วมกันแก้ปัญหา สําหรับในปี 2558 ต้องทําคําของบประมาณใหม่ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง
มากท่ีสุด สําหรับในปีงบประมาณ 2558 ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมวางแผนการทํางานได้ทันที 
และขอให้เร่งดําเนินการวางแผนในเรื่องการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นปี โดยต้องการให้มีหลักสูตรหลักของ 
กปส. เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง กปส. เป็นหน่วยงานพิเศษเหนือกว่าหน่วยงานอื่น 
คือเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ กปส. สามารถกําหนดหลักสูตรข้ึนมาให้เป็นหลักสูตรบังคับท่ีทุกคน
ต้องผ่าน อาทิ บุคคลที่จะข้ึนดํารงตําแหน่งแต่ละตําแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง 
พร้อมกับขอให้ ผอ.สปข.๕ ตรวจสอบการดําเนินการก่อสร้าง สทท.ภูเก็ต ด้วย ซ่ึงขณะน้ีทราบว่า
มีปัญหาในเรื่องการส่งมอบพื้นที่   
   ผอ.สปข.๕ รายงานว่า สําหรับการย้ายอุปกรณ์ห้องส่ง อุปกรณ์สํานักงาน และ
วัสดุครุภัณฑ์ จากบนเขาลังลงมาอาคารชั่วคราวได้ดําเนินการแล้ว และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เร่ิมดําเนินการที่อาคารช่ัวคราวแล้ว การออกอากาศสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
การผลิตรายการเป็น Out door มากข้ึน เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาทางด้านการออกอากาศ 
  ปชส.ผู้แทนภาค ๖ เสนอแนวคิดว่า ควรจัดอบรมหลักสูตร “ประชาสัมพันธ์จังหวัด” 
เน่ืองจากที่ผ่านมา ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประมาณ 
๒-๓ เดือน แต่ระยะหลังอบรมเพียง ๖-๗ รุ่น เท่าน้ัน จึงขอให้ทบทวนหลักสูตรน้ีด้วย 
  อปส. เห็นด้วยกับ ปชส.ผู้แทนภาค ๖ เน่ืองจาก ปชส. เป็นผู้แทน กปส. ที่ไปอยู่ใน
ภูมิภาค จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่าง ๆ เร่ืองระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงหลักสูตร
ดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถได้ ขอให้ ผอ.สปช.  
รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
  มติที่ประชุม  1. รับทราบ  
     2. ขอให้ทุกหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายตามมติ ครม. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายต่อไปด้วย 

/3. มอบหมายให้ ……… 
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    3. มอบหมายให้ ผอ.สปช. พิจารณาหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะหลักสูตร “ประชาสัมพันธ์จังหวัด” เพ่ือพัมนาบุคลากรให้มีคุณภาพต่อไป 
 

   3.2 รายงานแผนติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดสําคัญ ประจําปงีบประมาณ 2556 
         ผอ.สนผ. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 4/2556 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ สนผ. ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงาน
ของตัวช้ีวัดสําคัญ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด โดยติดตามจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดตามโครงการติดตาม
จากผู้กํากับตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บข้อมูลของตัวช้ีวัดดังกล่าว และนําเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ 
เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ผลการติดตามสรุปได้ดังน้ี  
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจเน้ือหา
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล สนผ. ได้ติดตามจากผู้กํากับตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บ
ข้อมูล ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่ดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด และใช้
งบประมาณงบดําเนินงานเป็นไปตามแผน ขณะน้ีอยู่ระหว่างเร่งการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้ประเมินอิสระ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ร้อยละของจํานวนผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ และ
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 ร้อยละของจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ จากการที่ สนผ. ได้ติดตาม
จากผู้กํากับตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บข้อมูล เป็นไปตามแผนในเรื่องของการดําเนินการและการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ และจะมีปัญหาอุปสรรค เช่น การออกอากาศในบางครั้งมีคลื่นวิทยุชุมชนรบกวน 
ค่าเป้าหมายสูงเกินไปทําให้ยากต่อการบรรลุผล สนผ. รับที่จะไปเจรจากับสํานักงาน ก.พ.ร. และ
เร่ืองงบประมาณท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในกิจกรรมที่จะต้องไปสัญจร หรือท่ีจะต้องทํา CSR หรือ CRM กับ
ผู้รับบริการ ทั้งน้ี สนผ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ในปี 2557 จะต้องบรรจุ
งบประมาณน้ีเข้าไปในโครงการด้วย ส่วนในเรื่องของโทรทัศน์จะมีปัญหาคือ เร่ืองของการถ่ายทอด 
มีการงดออกอากาศ ฉะนั้นการรับชมอาจจะไม่ต่อเนื่องสําหรับผู้รับบริการ ส่วนใหญ่โดยรวมแล้ว
ทั้งเรื่องของจํานวนผู้ชมและจํานวนผู้ฟังคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามที่ อกค. 
รายงาน ในเร่ืองของงบลงทุนคาดว่าปีน้ีคงจะไม่ผ่าน เน่ืองจากเบิกจ่ายเพียง 1.27% ส่วนภาพรวม
เบิกจ่ายประมาณ 65.58% ซ่ึงยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) เป็นตัวช้ีวัดที่ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการ ซ่ึง สปต. 
รับผิดชอบ และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ และเรื่องของโครงการ
พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องของการจัด ASEAN QUIZ เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 

/อปส. แจ้งว่า ……… 



- 14 - 
  อปส. แจ้งว่า จากการรายงานคือ เป็นเรื่องสําคัญย่ิง และเป็นข้อมูลท่ีจะเป็นคําตอบ
ในการจัดต้ังงบประมาณว่าที่ทําไปในปีที่ผ่านมานั้นดีหรือไม่ ในขณะที่ กปส. มีสถาบันการศึกษา
ทําวิจัยและให้การรับรองตามหลักวิชาการในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ยังมีไปรษณียบัตรแสดงความ 
พึงพอใจในการรับชมรับฟังรายการต่าง ๆ คณะกรรมาธิการยังพยายามตั้งคําถามในลักษณะที่ไม่
เช่ือถือ ฉะนั้น กปส. จะต้องมีมาตรฐานในการยืนยันในเชิงวิชาการ แต่สําหรับความรู้สึกของผู้ชม
ผู้ฟัง ต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ทั้งน้ีอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายรายการจะต้องดําเนิน
รายการให้น่าสนใจ ต้องศึกษาว่า กปส. มีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง 
Ratting ขณะนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ผอ.สทท. รายงานว่า ในภาพรวมของ กปส. ตามที่ ผอ.สนผ. รายงานว่ามีอาจารย์
จากสถาบันการศึกษาลงพ้ืนที่สํารวจผลการรับชมรับฟัง โดย กปส. เป็นผู้กําหนดเป้าหมายว่า 
จะให้ไปดําเนินการสํารวจที่ใด และช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและ
โทรทัศน์ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับผู้ที่ไปเก็บข้อมูลในการรับชมรับฟังวิทยุและโทรทัศน์ 
และขณะน้ีดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ผอ.สนผ. รายงานว่า จากการติดตามในเรื่องของผู้ชมผู้ฟังวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะข่าวภาคบังคับ ในส่วนของวิทยุ สื ่อของ กปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายว่าจะมีผู้ประเมินอิสระลงพ้ืนที่สํารวจผลการรับชมรับฟังและ
ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือด้วย ซ่ึงจะทําให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือมากข้ึน สําหรับในปี 
2558 จะปรับวิธีการประเมินผลใหม่ เน่ืองจากที่ผ่านมาการประเมินของ กปส. เป็นลักษณะ
กําหนดเป้าหมาย หากประเมินลักษณะน้ีจะไม่ได้ลูกค้าใหม่เพิ่ม ทั้งน้ีจะได้หารือกับผู้ประเมินในเชิง
วิชาการต่อไป 
  รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า เกี่ยวกับเร่ืองการทํา Ratting ได้รับรายงานจาก สวท. 
สุราษฎร์ธานี ว่าอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และจะได้ดําเนินการใน สวท. ต่าง ๆ ตามลําดับ 
  อปส. แจ้งว่า การกําหนดตัวช้ีวัดจะต้องมีเทคนิคในการกําหนดซึ่งเป็นเรื่องของ
คะแนน แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาองค์กร ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้ชม
และผู้ฟังรายการวิทยุและโทรทัศน์ของ กปส. ซ่ึงเป็นคําตอบที่สําคัญ และเรื่องการวางผังรายการ
เป็นเรื่องสําคัญ ต้องมีเทคนิคในการวางผังรายการจะได้กลุ่มผู้ชมผู้ฟังคนละกลุ่มกัน ซ่ึง กปส. จะ
มีจุดขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า ในทางธุรกิจมีบริษัท นิวส์ซัน ทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
เร่ืองการรับชมรับฟังทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์จัดเป็นลําดับไว้เป็นไปในเชิงธุรกิจ อาจไม่เหมาะสมกับ 
กปส. สําหรับในส่วนของโทรทัศน์ PSI มีกระบวนการตรวจสอบว่าคนที่เปิดสัญญาณช่องต่าง ๆ 

/ว่าเป็นอย่างไร ……… 
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ว่าเป็นอย่างไร สทท. คงมีการขอข้อมูลเช่นกัน และเสนอความเห็นในเชิงกลยุทธ์ที่ทําให้ผลงาน
ออกมาสําเร็จ มองว่าในการจ้างผู้ประเมินอิสระมาประเมินตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. น้ัน ต้องพยายาม
หาข้อเท็จจริงออกมาให้ กปส. ได้คะแนนมากที่สุด ฉะนั้น การออกไปโดยช้ีวัดอาจจะทําให้ กปส. 
ได้คะแนนดี ส่วนการทําอย่างไรที่จะประเมินเพื่อพัฒนาตนเองนั้นอาจต้องใช้อีกช่องทางหนึ่ง เช่น 
ใช้ข้อมูลของ PSI ว่าวันน้ี สทท. มีคะแนนเป็นอย่างไรแล้วนํามาพัฒนาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 
                  อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 7/2556 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ 
  กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ดังน้ี 

- เงินงบประมาณ 749.80  ล้านบาท 
- เงินรายได้ 328.96 ล้านบาท 
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี ๗๐.๖4 ล้านบาท 
- เงินโครงการอาเซียน 0.36 ล้านบาท 
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ 1.45 ล้านบาท 
- เงินสนับสนุน กปส. 7.50  ล้านบาท 
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ 2.63 ล้านบาท 
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้) 4.77 ล้านบาท 
- เงินรับฝากอื่น ๆ 23.72 ล้านบาท 

 (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม    
 

   4.2 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
           อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
          อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําส่ัง ที่ 907/2554 เร่ือง  
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ คําส่ังที่ 441/2555 เร่ือง การมอบอํานาจ 
ด้านการบริหารงานภายใน และคําส่ังท่ี 531/2553 เร่ือง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงานการใช้อํานาจ
มายัง กกร. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน  

/กกร. ขอสรุปผล ……… 
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  กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ดังน้ี 
   1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 56 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ 
จํานวน 20 จังหวัด 
  2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงาน
การใช้อํานาจ จํานวน 15 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน  
8 หน่วยงาน 
  3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ 
จํานวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 6 หน่วยงาน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.3 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.  
                  ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 
16 สิงหาคม 2556 ดังน้ี 
  1. การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 
  2. การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
  4. การรายงานข่าวสําคัญ 
  5. รายการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
  6. การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล 
  7. การดําเนินการกิจกรรมด้านต่างประเทศ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ) 
  ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจเด่นในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นเดือน
แห่งการถวายพระพร สทท. ขอนําเสนอโดย Presentation ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจาก สปน. 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร และมีหน่วยงานที่มาบันทึกเทปถวายพระพรทั้งหมดจํานวน 232 หน่วยงาน 
รวมทั้งส่วนภูมิภาค / การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี  
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 / เปิดศูนย์ war room เพื่อติดตามและรายงานข้อมูลข่าวสาร 
การแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มที่มีความเห็นเกี่ยวกับ พรบ.นิรโทษกรรม ที่มีการชุมนุมและ 

/มีการประกาศ ……… 
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มีการประกาศ พรบ.ความมั่นคง ซ่ึงมี รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ร่วมประชุมด้วย โดยมีการประชุมร่วม
ระหว่าง สทท., สวท., สนข. และ สปต. ให้การรายงานข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน / การจัดรายการสด
ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการให้ใต้ปลอดภัยไทยย่ังยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2556 โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เน่ืองใน 12 สิงหามหาราชินี โดย รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) 
ไปร่วมงานแทน อปส. / เมื่อวานน้ี (25 ส.ค.56) ได้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ เวทีปฏิรูปทางออก
ประเทศไทย ความยาว 5 ช่ัวโมง และได้ส่งมอบเทปดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปแล้ว 
และในวันที่ 2 กันยายน 2556 จะมีการถ่ายทอดสดเร่ือง การผนึกกําลังสู่อนาคต เรียนจาก
ประสบการณ์พร้อมกัน คร้ังที่ 1 โดยมีผู้นําจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย ต้ังแต่ 08.30-
12.30 น. รวม 4 ช่ัวโมง ณ โรงแรมพลาซ่าแอททินี ถ.วิทยุ จะมีการถ่ายทอดสด 4 ช่ัวโมง 
ในช่วงเช้า สําหรับในช่วงบ่ายจะมีการถ่ายทอดทาง สวท. และช่วงน้ีจะมีการถ่ายทอดสดการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรทาง สทท. และ สทท.ส่วนภูมิภาค บ่อยคร้ัง ทําให้รายได้จากการเช่าเวลาลดลง 
ทําให้ต้องงดรายรายการประจํา และการถ่ายทอดการประชุมฯ จะไม่มีงบประมาณมาทดแทนให้  
หากเหตุการณ์ยังเป็นเช่นน้ี ในปี 2558 กปส. ต้องหารือกับสํานักงบประมาณในการขอตั้ง
งบประมาณใหม่ว่า กปส. จะเป็นผู้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ี หรือสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จะเป็นผู้ต้ังงบประมาณน้ีมาชดเชยให้ กปส. / การเข้าสู่ TV Digital สทท. จะเร่ิมออกอากาศเร็ว ๆ น้ี 
โดยจะมีการทดลองที่ กทม., เชียงใหม่ และขอนแก่น สําหรับการผลิตรายการจะมีการประชุม
บุคลากรเพื่อผลิตรายการด้วยระบบ Digital ทั้งหมด แต่ในการออกอากาศจะออกอากาศเป็น 
Standard ก่อน ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม 2556 จะออกอากาศแบบ High Definition ซ่ึงจะทําการ
เก็บรวบรวมรายการไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.  
                  ผอ.สนข. รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น 
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
  1. การดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
และบรอดแบนด์ ประกอบด้วย การรายงานสถิติการส่งข่าวและสถิติผู้ใช้งานเข้าระบบ PRD News 
Data Center ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 
  2. สรุปผลการดําเนินงานของ สนข. ในคณะทํางานติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
การประชาสัมพันธ์สถานการณ์การชุมนุม ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร สทท. 
ถ.วิภาวดีรังสิต 

/3. การจัดประชุม ……… 
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  3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ 
PRD NEWS Data Center 
  4. การประชาสัมพันธ์วันสําคัญ 
  5. การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU ด้านต่างประเทศ 
  6. การดําเนินงานถ่ายทอดสดทาง NBT World 
  7. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สนข. 
  8. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก 
  9. การประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) จากการ
โอนย้ายดาวเทียมไทยคม 5 ไปดาวเทียมไทยคม 6A 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)  
  ผอ.สนข. รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองการรายงานความคืบหน้าการใช้ข้อมูลถังข่าว
สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 7/2556 ปชส.ผู้แทนภาค ต้องการให้การรายงานแยกจาก สปข. 
และแยกเป็นแต่ละจังหวัด ซ่ึงในเดือนน้ี สนข. ได้แยกให้เรียบร้อยแล้ว และจากการที่ สนข.  
ขอความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันทดสอบการงดใช้ FTP และ อปส. ส่ังการให้
จัดประชุม ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2556 โดย อปส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 
และมอบนโยบาย รายละเอียด สนข. ได้จัดทําเป็น DVD เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผลจากการ
สัมมนา สนข. สรุปได้เป็น 2 กลุ่ม  ดังน้ี 
  1. กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ระบบถังข่าว ประกอบด้วย ผู้ส่ือข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการข่าว  
โดย รปส.(นายประวินฯ) ได้มอบนโยบายให้ คือกลุ่มผู้ใช้งานระบบ PRD News Data Center  
เป็นการทดสอบการใช้งานระบบถังข่าว และการเปิดเวทีอภิปรายถึงปัญหาการทํางานด้านข่าว 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการใช้ระบบถังข่าวกลาง ซ่ึงกลุ่มน้ี 
เห็นด้วยในเรื่องของการที่จะใช้ถังข่าวกลางเป็นระบบหลัก และใช้ FTP เป็นระบบสํารอง ทั้งน้ีขอให้ 
สนข. จัดทําคู่มือการใช้ระบบเส้นทางการส่งข่าว พร้อมทั้งจัดทําแผ่น CD ซ่ึง สนข. ได้จัดทําและ
แจกให้เรียบร้อยแล้ว 
  2. กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร ซ่ึง รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ได้มอบ
นโยบายให้ มติที่ประชุมได้ขอแยกกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ไม่มีสื่อ ประกอบด้วย 
สปต., สนผ., สพป., ศสช. และ กพร. 2. กลุ่มที่มีสื่อ ประกอบด้วย สทท., สวท. และ สนข.  
3. กลุ่มจากส่วนภูมิภาค ซ่ึงกลุ่มที่ 2 ได้นําโจทย์ของ อปส. มากําหนดเป็น 5 กรอบคือ การกําหนดชื่อ 
ในการนําเสนอข่าวทั้งวิทยุและโทรทัศน์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย สทท., สวท. และ สนข. 
เสนอว่าควรใช้ NBT News และส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่าไม่ควรใช้คําว่า สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
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เพราะจะเป็นการใช้ช่ือของ สนข. ทั้งน้ีเสนอความเห็นว่าควรมีคําว่า “ข่าว” ไว้ด้วย ในส่วนของ
การสั่งการภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ส่วนที่มีสื่อจะเพิ่มรอบของการประชุมให้มากข้ึน สําหรับ
ภาวะวิกฤตเสนอให้ตั้ง war room ส่วนการใช้ระบบแบบ 2 way Communication ต้องการให้เพิ่ม 
News room ในระบบมากข้ึน และให้มีการออกแบบระบบให้มีศักยภาพมากข้ึน ทั้งน้ีได้มีการเสนอ
ในเรื่องการที่จะมีกองบรรณาธิการร่วม และหลังจากการสัมมนาที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้ามาใช้
ระบบถังข่าวเพิ่มข้ึนประมาณ 30 คน 
  การทํางานเป็นมืออาชีพ มีการทดลองการประชุมผู้บริหารประเด็นประจําวันระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเรื่องของการส่งถังข่าว และสําหรับการทํางานของ IOC เน้นว่า 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรจะมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกลงระบบ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไป
ขยายผลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว และการประชุม IOC ควรใช้ระบบ Teleconference ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ส่วนกลางเสนอให้ตั้งงบประมาณและขอให้ Update ข้อมูลในการ
ติดต่อประสารงานให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน พบว่ามีหลายท่านมีการโยกย้ายตําแหน่ง สปต. ไม่สามารถ
ขยายผลในประเด็น IOC ได้ทุกประเด็นเพราะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ สนผ. 
เสนอเรื่องของผู้แทน อปส. และ รปส. พบว่ามีประเด็นที่หน่วยงานภายนอกขอให้ส่วนกลางเร่ง
ประชาสัมพันธ์ โดยนําเข้าที่ประชุม IOC ทั้งน้ีจะมีการทดสอบในการปฏิบัติงานร่วมกันสักระยะหนึ่ง 
แล้วจะใช้ IOC เป็นที่ปฏิสัมพันธ์กันให้มากข้ึนในเรื่องของการทําข้อมูล สําหรับการเสวนาเรื่อง  
ทิศทางการเสนอข่าวหลอมรวมสื่อซ่ึง สนข. ได้เชิญ ดร.พุทธิพงศ์ฯ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย และคุณ
เชาวรงค์ฯ มาร่วมเสวนาน้ัน สนข. ได้สรุปและสําเนาลงแผ่น CD แล้ว 
  - การจัดประชุมในภาวะวิกฤต อปส. ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจาก ศอรส. ให้เป็นที่
ปรึกษา พบว่าในส่วนของฝ่ายอํานวยการ สนผ. เป็นฝ่ายเลขาฯ และฝ่ายปฏิบัติการได้ทดลอง 
เมื่อวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2556 พบว่า ในการประสานงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ปชส. ได้รายงานเข้ามาทางกองบรรณาธิการทาง สทท., สวท. และ สนข. ผลัดเปล่ียนกันเป็น
เจ้าภาพ มีการรายงานความเคลื่อนไหวของทางจังหวัดมาเป็นจํานวนมาก มีการติดต่อมายัง 
กองบรรณาธิการ สทท. เป็นจํานวนที่คาดว่าในถังข่าวมีการปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน และมีการ
กล่าวในเวทีการประชุมที่ผ่านมาว่าต้องการให้มีการประชุมเช่นน้ีอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ 
การสื่อสารร่วมกันให้มีความถี่มากย่ิงข้ึน 
  อปส. ขอให้ สนข. แก้ไขคํามอบนโยบายของ อปส. ในบรรทัดแรกหน้าที่ 1 เป็น 
“กปส. เป็นหน่วยงานหลักของบ้านเมือง และของราชการ” ให้ลบคําว่า “ไม่ใช่ของรัฐบาล” ออก 
และมีข้อซักถามว่า แนวคิดที่นําเสนอน้ีมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หรือจะทําอย่างไรให้มีผลในทาง
ปฏิบัติจริง ๆ จุดสําคัญต้องการรับฟังว่าสิ่งที่ กปส. ต้องการพัฒนาให้ถังข่าว และ IOC เข้มแข็ง  
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ในทางปฏิบัติ ผอ.สปข.1-8 มีความคิดเห็นอย่างไร มีความเป็นไปได้หรือไม่ หรือยังมีอุปสรรคใด
ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง 
  ผอ.สปข.8 แสดงความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง การสัมมนาครั้งน้ีนับเป็น
จุดเร่ิมต้นที่ดี ทําให้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในระบบถังข่าวให้ความสนใจมากข้ึน  
แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า เดิมการวางระบบคําว่าถังข่าวถูกต้องแล้ว แต่การบริหารจัดการ 
ยังไม่ถูกต้อง ด้วยประเด็นที่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนาไปแล้วก็ตาม แต่ใครคือ
ผู้บริหารจัดการเร่ือง Content ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ มีความเห็นว่าช่องทางของ ศสช. น่าจะดีกว่า
ของ สนข. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ปรากฏว่าในระบบงานสารบรรณข้อมูลอัดแน่น การที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะเข้าไปใช้ระบบน้ีเป็นเรื่องยากพอสมควร เน่ืองจากช้ามากจึงเป็นปัญหา ในส่วนน้ีต้องมีการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการเร่ืองท่อกับถังกลาง ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด ซ่ึงจะทําให้ผู้ที่ใช้ 
User หลักหันกลับมาใช้ระบบน้ี หรือบางสถานีแก้ไขโดยการไปเช่าช่องสัญญาณของ CAT หรือ 
TOT เพื่อสร้างความสะดวกและคล่องตัวให้กับหน่วยงานของตนเอง ขณะน้ีต้องลองมองว่า หลังจาก
การสัมมนามีผู้สนใจมากข้ึนหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดคือ สนข. จะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเร่ืองน้ี
อย่างไรให้เป็นระบบจนกระทั่งนําไปสู่การเผยแพร่ ขณะน้ี สนข. มีบุคลากรเพียงพอหรือไม่ ต้องย้อน 
กลับไปดูโครงสร้างเดิมของ สนข. จะมีผู้ส่ือข่าวทั้งโทรทัศน์และวิทยุ แต่ปัจจุบันแตกแขนงออกไป
อยู่ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ กปส. ควรจะต้องมีการทบทวนในเรื่องนี้  
  ผอ.สทท. รายงานว่า ขณะน้ีใช้ระบบถังข่าวของ สนข. เป็นหลัก และใช้ FTP ของ สทท. 
เป็นระบบสํารอง ในการทดลองใช้ระบบถังข่าว ได้สอบถามจากผู้ปฏิบัติแล้วแจ้งว่าระบบถังข่าว
ของ สนข. ดีข้ึนกว่าที่ผ่านมามาก แต่ยังใช้ FTP ของ สทท. เป็นระบบสํารองอยู่ เน่ืองจากยังมีผู้ใช้
จากต่างจังหวัดที่ยังใช้ระบบน้ีอยู่อีกบางส่วน  
  ผอ.สวท. รายงานว่า ในฐานะที่เคยอยู่ทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง หากจะกล่าว
เฉพาะในส่วนกลาง ขณะน้ีความใกล้ชิดและความสะดวกในการใช้ถังข่าวดีข้ึนตามลําดับ  
แต่สําหรับส่วนภูมิภาคความยากลําบากของกระบวนการ ข้ันตอน รวมทั้งการติดขัดในระบบ  
ซ่ึงบางครั้งทางจังหวัดมีข่าวด่วนและจะส่งข่าวมายังระบบถังกลางใช้เวลาในการส่งนานมาก และ
ไม่ได้รับคําอธิบายใด ๆ เมื่อมีการสัมมนาและมีการจัดคําคู่มือคาดว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ต้องมี
การฝึกซ้อมและรับรายงานเป็นระยะว่าขั้นตอนกระบวนการติดขัดอยู่ที่ใด 
  อปส. แจ้งว่า ขอให้ใช้การอ้างอิงที่มาของข่าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กปส. จะใช้
คําใดเป็นสัญลักษณ์ของ กปส. เช่น จะใช้คําว่า สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้หรือไม่ ขอให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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  ปชส.ผู้แทนภาค 2 เสนอความคิดเห็นว่า ขณะน้ีแต่ละจังหวัดต้นทางระบบที่ใช้ในการ
ส่งต่างกัน คือการเช่าหรือการใช้ระบบ Internet ในสํานักงานแห่งนั้น ส.ปชส. ส่วนใหญ่ใช้ของระบบ 
sever ของศาลากลางจังหวัด แต่ศาลากลางใหม่ ๆ จะมีระบบ CAT กับ TOT ซ่ึงเป็นใยแก้วนําแสง
ในการส่งข่าวได้รวดเร็ว ซ่ึงแล้วแต่ Packet ในการเช่าใช้ ต้องการให้ กปส. มองเป็น Packet 
เดียวกัน จะเช่าของ CAT หรือ TOT ให้ต้นทางใช้แบบเดียวกัน และให้ทุกหน่วยสามารถส่งได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะระบบ Data Center จะส่งได้รวดเร็วและถังที่เก็บสามารถเก็บได้จํานวนมาก  
  รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เสนอความคิดเห็นว่า สนข. ควรจะวิเคราะห์ในลักษณะที่ว่า
ในวันหนึ่ง ๆ ในช่วง Rush time เป็นช่วงใด แล้ว Gate way ของถังข่าวเป็นอย่างไร ต้องออกแบบ 
Gate way ที่รองรับเวลาตรงนั้นให้ได้ ในขณะเดียวกันควรสํารองช่องทางอีกช่องทางหนึ่งไว้ใน
กรณีฉุกเฉิน โดย admin ของถังข่าวเป็นผู้ดําเนินการ ซ่ึงหากเป็นไปได้จะทําให้ปัญหาข้อมูลในการ
รายงานที่ส่งข่าวเข้ามาดีข้ึน  
  ผอ.สปข.7 รายงานว่า จากผลสรุปของการสัมมนาเป็นที่น่าพอใจหลายเรื่องที่
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง และขอเพิ่มเติมเรื่องถังข่าว การบริหารจัดการประเด็น IOC และการนําเสนอ
การเผยแพร่ เร่ืองของถังข่าวหลัก ๆ ที่ดําเนินการมา 2-3 ปี เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
รวมอยู่ในถังเดียว ในส่วนของสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์สามารถมีถังย่อยของตัวเองได้ 
หลายท่านได้เสนอปัญหาชัดเจนแล้วว่าทําไมหลายหน่วยงานไม่ส่งข่าวลงมาในถังข่าว ซ่ึงในความ
เป็นจริงทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ เพียงแต่ส่งไม่ได้ ต้องมอบให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ไปดําเนินการแก้ไข ตามที่ได้มีการสัมมนาและได้ข้อมูลแล้วว่าคนที่ส่งเต็มใจส่งแต่ทําไมถึงส่งไม่ได้
ขอให้แก้ไขให้ตรงจุด ในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร วันน้ี กปส. ทํา 2 หน้าที่ 
ส่วนหนึ่งคือทําในส่วนของความเป็นสื่อ เป็น Media อีกส่วนหนึ่งทําหน้าที่ PR ภารกิจของ กปส. 
แต่ว่าที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเน้นหนักในเร่ืองของการทําข่าวกระแสเพื่อให้ทันเหตุการณ์ โดยบางครั้ง
ในเรื่องของ PR อาจจะทําในด้านของ Content ส่วนใหญ่จะเป็นด้านของ กปส. ซ่ึงไม่ใช่สื่อจะเน้นเป็น 
PR แต่ในสื่อเองในกอง บก. ก็เน้นเรื่องกระแสเป็นหลักเพราะเน้นเรื่องการแข่งขัน ซ่ึงบางเรื่อง
กลับเป็นการซ้ําเติมเหตุการณ์ให้รุนแรงมากยิ่งข้ึน น่ันคือการขาดการบริหารของ กอง บก. ในภาพรวม
ภารกิจของ กปส. ซ่ึง อปส. ได้มีนโยบายที่จะให้มีการประชุมโต๊ะข่าวรวม ในวันหนึ่งควรมีการ
ประชุมทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ตามภารกิจของ กปส. และอิงกระแสของสื่อ น่ันหมายความว่าทั้ง 
สนข. และส่ือวิทยุโทรทัศน์ กอง บก.ร่วม จะประชุมแยกหรือร่วมแต่ต้องมีทิศทางที่ตรงกันและ
กําหนดให้ได้ว่าในแต่ละวันแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เป็นภารกิจของ กปส. และให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ในช่วงนั้น ๆ ในส่วนของการเผยแพร่หรือการนําเสนอ ขณะน้ีประเด็นเรื่องของการ
นําเสนอของผู้ส่ือข่าวมีความถนัด ความชํานาญ เพียงแต่ตามนโยบายของ อปส. ว่าควรจะใช้ชื่ออะไร 
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ในการกําหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความศรัทธา เป็นแหล่งอ้างอิง เห็นด้วยว่าควรจะใช้คําว่า 
กรมประชาสัมพันธ์ หรือสํานักข่าวแห่งชาติ เป็นตัวอ้างอิง แต่ส่วนของสื่อคงใช้ไปตามเดิม 
นอกจากจะอ้างอิงข้อมูลว่าได้ข้อมูลมาจากที่ใด ในส่วนน้ี กปส. ยังไม่มี หากเป็นไปได้ถ้ามีระบบ
หลังจากการสัมมนาที่ผ่านมาแล้วค่อยทําแหล่งอ้างอิงของ กปส. ให้ได้ แต่สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือ
เร่ืองการขับเคล่ือน เน่ืองจากบุคลากรของ กปส. มีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอทําให้งานของ กปส. 
พัฒนาไปได้ช้า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่ฝากกําลังความสําคัญไว้กับลูกจ้าง ส่วนหนึ่ง
ได้ปรับเปล่ียนเป็นพนักงานราชการ แต่จํานวนบุคลากรที่สําคัญยังไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน 
  ปชส.ผู้แทนภาค 6 เสนอความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนในวันน้ีคือต่างคนต่างทํา 
หากสามารถทําให้การบริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียว หน่วยงานใดรับผิดชอบก็รับไปดําเนินการ 
รับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ใช้ระบบเดียว 1 องค์กรคือ กรมประชาสัมพันธ์
เท่าน้ัน และควรใช้คําว่า สํานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์  
  เจ้าหน้าที่ สนข. (นายนเรนทร์ฯ) รายงานว่า จากผลการอบรมที่ผ่านมา และ 
จากการที่ อปส. มีคําส่ังให้ระงับการใช้ FTP ช่ัวคราว และให้มาใช้ถังข่าว ผลที่ได้รับจาการส่งข่าวคือ 
สทท. ประมาณ 5,000 ข่าว สวท. ประมาณ 3,000 ข่าว และ สนข. ประมาณ 900 ข่าว ที่เข้า
มาสู่ระบบ จะเห็นได้ว่าหลังจากการสัมมนาทุกจังหวัดส่งข่าวเข้ามาสู่ระบบท้ังหมด โดยใช้ PRD 
News ยกเว้นจังหวัดนครนายก น่ีเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันน้ี (26 ส.ค.56) ส่วนเส้นทางในการส่ง
ต้องแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางของสถานีเอง และเส้นทางจากผู้ส่ือข่าวออกไปทําข่าวนอก
สถานที่ ซ่ึง ศสช. ได้ซ้ือ Air card แจกไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ที่แจกไปแล้วนั้น
เป็น Air card ที่รองรับระบบ 2.5G ไม่ได้รองรับระบบ 3G ฉะนั้นเร่ืองช้ายังคงมีอยู่ และอีก
ประเด็นหน่ึงคือช่องทางท่ีวางที่สถานีเพ่ือให้เข้ามาสู่ส่วนกลาง จะไปอยู่ในงบ 295 ล้านบาท ซ่ึงได้
วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ในการน้ี ศสช. และ สนข. จะหารือร่วมกันว่าจะดําเนินการเรื่องเส้นทาง
อย่างไรให้ส่งได้เร็วที่สุด  
  รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ส่ิงที่ควรปรับปรุงด่วนเพื่อรองรับจุดน้ีคือ ข้อมูลที่
ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ จุดแข็งของ กปส. คือความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้อง
ทั้งหมด กปส. จะต้องดึงจุดแข็งของตัวเองออกมา คือความน่าเชื่อถือ ต้องแก้ไขให้ได้ว่าอย่าให้มี 
การผิดพลาด ผู้บริหารต้องคอยเป็นพี่เล้ียงให้ ต้องช่วยตรวจสอบงาน หากไม่ต้องการให้ใครมา
ตําหนิต้องแก้ไขตัวเราเองก่อน และเร่ืองการประชุม IOC ดูจากรายงานแจ้งว่า สปต. ไม่สามารถ
ขยายผลในประเด็น IOC ได้ทุกประเด็นเพราะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ จริง ๆ 
แล้วเวลาประชุม IOC ทุกครั้ง จะบอกได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศขยายผลในสิ่งท่ีทําได้ 
แต่ในสิ่งที่ทําไม่ได้อาจจะแปลงเป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นเวลาเข้าร่วมประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
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IOC จะต้องมีประเด็นมาด้วย คือไม่ใช่ทุกคนมาเพื่อที่จะมารับนโยบายจากผู้บริหารเท่านั้น ต้องช่วยกัน
เสนอความเห็นในที่ประชุมด้วย ซ่ึงจะทําให้การคิดการเดินไปข้างหน้ามีความรอบคอบมากยิ่งข้ึน 
  ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) นําเสนอเร่ืองเทคนิค ขอให้มองอนาคตข้างหน้าหาก 
กปส. เป็น TV Digital ขณะน้ีการยื่นใบอนุญาต กปส. ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย  
ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ให้บริการด้าน Content ส่ิงที่ กปส. จะขอต่อไปคือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีปัญหาในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านตัวนํา ไม่ว่าจะเป็นออฟติกไฟเบอร์ 
ช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม ต้องการให้ กปส. ทําในภาพรวมเหมือนการส่งดาวเทียม ซ่ึงดาวเทียม
ทุกอย่าง สพท. เป็นผู้เบิกให้ปีละ 90-100 ล้านบาท ในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ในการส่งภาพข่าว
หรือการ Up link Down link ทั้งหมดของโทรทัศน์ ผู้บริหารจัดการอยู่ที่ สทท. จะต้องหารือกันว่า
เวลาใดช่องใดควรจะข้ึนหรือลง เช่นเดียวกันในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Internet คือผู้
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก ต่อไปท่านจะผลิตรายการได้หรือไม่ จะนําข่าวไปวางไว้ที่ใด  
ขอให้มองไปข้างหน้าว่า หากดําเนินการในภาพรวมของ กปส. ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใด สถานที่ใด 
จุดน้ันมีผู้ให้บริการอํานวยความสะดวกคือ TOT หรือ CAT หรือไม่ หากทําในภาพรวมเจรจา 
ในภาพรวมจะง่ายยิ่งข้ึน และงบประมาณก็จะเป็นภาพรวมเหมือนอย่างที่ขอตั้งงบประมาณในการ
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงจะทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.5 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช. 
          ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม 
จํานวน 3 หลักสูตร รายงานการดําเนินงานการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.” และรายงานสรุปจํานวนผู้เข้าพักอาคารหอพักสถาบันการ-
ประชาสัมพันธ์ ระหว่าง พ.ศ.2553 - 2556 ดังน้ี  
   ๑. หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 
– 8 สิงหาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 84.60%  
  2. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สํานักงานประกันสังคม” 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็น 84.80%  
  3. หลักสูตร “เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 9 
กรกฎาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 87.80% 
  4. รายงานการดําเนินงานการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.” 
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   5. รายงานสรุปจํานวนผู้เข้าพักอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ระหว่าง  
พ.ศ.2553 - 2556 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.6 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน 
           กรกฎาคม 2556 
          ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. ซ่ึงส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน) ประจําเดือนกรกฎาคม 2556จํานวน 47 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน
ส่วนกลาง จํานวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน 34 หน่วยงาน และ 
มีหน่วยงานที่ส่งรายงานเข้าท่ีประชุมผู้บริหารโดยตรง 1 หน่วยงาน ได้แก่ สปช. 
  รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย   
  1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
  2. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
      แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  3. การประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก 
  4. การดําเนินงานสนับสนุนหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต. 
                  ผอ.สปต. รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ดําเนินการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
   1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
   2. งานด้านสื่อมวลชนต่างประเทศ 
  3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน 
  4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  
  5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) 
           คร้ังที่ 12 
                  ผอ.สปต. รายงานว่า กปส. และสํานักข่าวเวียดนาม (Vietnam News  
Agency  : VNA) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวระบุให้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
สารสนเทศ การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ทั้งน้ี ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้กําหนดให้มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – เวียดนาม (VNA) เป็นประจําทุกปี ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกัน
เป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมหารือกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านสารสนเทศ
และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมท้ังทบทวนและประเมินผลการดําเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
  การประชุมคร้ังน้ี เป็นการประชุม คร้ังที่ 10 โดย กปส. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
ถือเป็นการครบรอบทศวรรษของความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย 
  สปต. ขอสรุปผลการประชุม ดังน้ี 
   1. การแลกเปลี่ยนทีมผู้ส่ือข่าว  
  2. การแลกเปลี่ยนข่าว  
  3. การแลกเปลี่ยนข่าวและภาพข่าว  
  4. การแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ 
  5. การฝึกอบรมภาษา 
  6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  7. เร่ืองอื่น ๆ  
  8. การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมระหว่าง กปส. และสํานักข่าวเวียดนาม 
คร้ังที่ 11 จะจัดข้ึนที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2557 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.9 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
          ด้านการประชาสมัพันธ์ต่างประเทศของ กปส. ประจําปงีบประมาณ 2557 
                 ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศของ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2557 ระหว่าง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  

/ผู้เข้าประชุม ……… 
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ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 37 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามรายงานผลความ
คืบหน้าในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ทบทวนปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556 และจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ประจําปีงบประมาณ 2557 

การประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ รอบ 9 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2557 
การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร หัวข้อ “นโยบายการต่างประเทศและแนวทางการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์” เป็นวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
เพื่อร่วมกันจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557  
  ผลการประชุมมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. แผนงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย แผนงานประชาสัมพันธ์
ภาวะวิกฤต และแผนงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  2. แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และ
ส่ือสารมวลชน 
   3. แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร กปส. โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.10 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์  
             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
            ผอ.สนผ. รายงานว่า กปส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณภาพรวมจํานวน 5,584,067,344.- บาท 
ประกอบด้วย งบบุคลากร 884,570,604.- บาท งบดําเนินงาน 1,109,749,219.- บาท 
งบลงทุน 2,570,200,000.- บาท งบเงินอุดหนุน 846,740.- บาท งบรายจ่ายอื่น 
1,018,700,780.- บาท และสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน  2,973,524,900.- บาท ประกอบด้วย 
งบบุคลากร 884,570,480.- บาท งบดําเนินงาน 468,243,080.- บาท งบลงทุน 
1 ,294 ,250 ,000 .- บาท  งบ เ ง ินอ ุดหน ุน  846 ,740 .- บาท  งบรายจ ่า ย อื ่น 
325,614,600.- บาท 

/กปส. เสนอขอ ......... 
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  กปส. เสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
(การแปรญัตติ) จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ จํานวน 271,000,000.- บาท ประกอบด้วย 
  1. โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน 
งบประมาณจํานวน 50,000,000.- บาท 
  2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ระบบ F.M. ขนาดกําลังส่ง 1 กิโลวัตต์ สวท.สุรินทร์ (93.50) สวท.สระแก้ว สวท.บึงกาฬ 
จํานวน 3 ชุด งบประมาณ จํานวน 21,000,000.- บาท  
  3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม.  
กรุงเทพ (891 MHz) 1,000 กิโลวัตต์ อ.หนองแค จ.สระบุรี งบประมาณจํานวน 200,000,000.- บาท 
  กปส. โดย อปส. ในฐานะหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และ
คณะอนุกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กปส. จํานวน 6 คณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.11 รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
             คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) 
            ผอ.สนผ. รายงานว่า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2553 ข้อ 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
ที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย และผู้อํานวยการสํานักในกรมประชาสัมพันธ์ที่อธิบดี- 
กรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ระเบียบดังกล่าวกําหนดหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการ กปช. หน้า 9 ข้อ 12 กําหนดให้ 
กปส. ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการและธุรการของ กปช. รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของชาติ ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทํา
แผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กปช. ได้ดําเนินการทบทวน (ร่าง) นโยบายและแผน             
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ.... พบว่า มีหลายบริบทเปล่ียนแปลงไป อาทิ สถานการณ์          
การประชาสัมพันธ์ของชาติ สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ 
ของชาติ ฯลฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2556 สนผ. จึงกําหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

/จํานวน 2 ครั้ง ……… 
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จํานวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ครั้ง เป็นกลุ่มเดียวกัน ประกอบด้วย ผู้แทนบุคลากรจากส่วนกลาง 
ซ่ึงปฏิบั ติงานด้านแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และ
สถาบันการศึกษา สําหรับบุคลากร กปส. ประกอบด้วยผู้แทนจาก สพป., สนผ., สปต., สทท., สวท., 
สนข., กกร. และ กคล. จํานวนรวมทั้งส้ินประมาณ 80 – 100 คน โดยครั้งแรกเป็นการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการประชาสัมพันธ์ของชาติ” และครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทํา “วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูล/ประเด็นที่ได้จากการสัมมนาฯ ทั้ง 2 ครั้ง มาจัดทํา (ร่าง) นโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ.... นําเสนอผู้บริหารต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.12 สรุปผลการประชุม Teleconference เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 
             โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสื่อ 
      กรมประชาสัมพันธ์ ป ี2556 
             ผอ.สนผ. รายงานว่า ปีงบประมาณ 2556 กปส. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จํานวน 
3,194,823.- บาท โดยแบ่งการโอนเงินเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จํานวน 2,000,000.- บาท งวดที่ 2 
จํานวน 1,194,823.- บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ ส่ือกิจกรรม 
  สปข.1-8 และ สวท. ได้ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและ 
ส่ือวิทยุโทรทัศน์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในส่วนของสื่อกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดเสวนา/
สัมมนา และสื่อพื้นบ้าน โดย สปข.5 และ สปข.8 
  สําหรับปีงบประมาณ 2557 กปส. ได้จัดทําคําขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กรมการจัดหางาน ประจําปี
งบประมาณ 2557 จํานวน 18,663,500.- บาท โดยเม่ือวันอังคารท่ี 6 สิงหาคม 2556 สนผ. 
(สนช.) ได้เข้าช้ีแจงรายละเอียดคําขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ปี 2557 ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ได้ประชุมและมีมติเรียบร้อยแล้ว 
และจะนํามติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา 
และจะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป พร้อมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.13 การจัดสัมมนา ......... 
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   4.13 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประมวลผลและ 
             วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
             ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหว่าง
วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 หอประชุม กปส. เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เพิ่มพูนทักษะในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สปข.1-8, สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของ กปส. จํานวนทั้งส้ิน 40 คน โดยดําเนินการทั้งภาคทฤษฎี 
และการปฏิบัติจริง มีรองศาสตราจารย์ศิริชัย  พงษ์วิชัย อาจารย์ประจําภาคสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีก 2 คน ตลอด
ระยะเวลาของการสัมมนาฯ ทั้ง 5 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความสนใจ มีความต้ังใจเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ มีการเตรียมข้อมูลเพื่อการปฏิบัติฯ ให้ความร่วมมือทําแบบทดสอบ ทั้ง Pre-test และ Post-test 
รวมถึงการนําเสนอข้อมูล การจัดทํา workshop กลุ่ม หลังจากการสัมมนา ผู้จัดได้จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองและเป็นเกียรติ มอบให้กับผู้เข้าสัมมนา โดย รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) 
เป็นประธานในการมอบ 
  ผลการทดสอบ Post-test ผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังหมดผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก  
35 ราย ระดับดี 5 ราย 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต่อการจัดสัมมนาฯ ใน
ภาพรวม รวมอยู่ในระดับ พึงพอใจสูง โดยเรียงลําดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีความพึง
พอใจต่อวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร อยู่ในระดับ พอใจสูงมาก การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่
ส่วนประเมินผล รายละเอียดเน้ือหาการสัมมนา ส่ิงอํานวยความสะดวก และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมสัมมนา อยู่ในระดับ พอใจสูง 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.14 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ. 
                     อกจ. รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น 
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
  1. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลัง จากผลการดําเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ประจําเดือน
กรกฎาคม 2556 

/2. รายงานความก้าวหน้า ……… 
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  2. รายงานความก้าวหน้าการประเมินค่างานของประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็น
อํานวยการสูง ประจําเดือนสิงหาคม 2556 
  3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินทักษะและสมรรถนะข้าราชการ กปส. 
  4. มาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2557 
  5. การจัดทํากรอบอัตรากําลัง/มาตรการการจ้าง/แนวทางการปรับลดลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินรายได้ กปส.  
  6. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา ณ 1 เมษายน 2556 
  7. การสมัครคัดเลือกเพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้นในตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส 
  8. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอเข้ารับการประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงข้ึน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  9. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 455 อัตรา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.15 สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
             การปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปงีบประมาณ 2555        
            ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งผล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ซ่ึง กปส. ได้รับผลคะแนนในภาพรวม 3.8575 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยให้ส่วนราชการ
ตรวจสอบและแจ้งยืนยันคะแนนผลการประเมินไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงจากการตรวจสอบพบข้อมูล
คะแนนที่ผิดพลาดในตัวช้ีวัดที่ 4.4 ร้อยละของจํานวนผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นการวัด “ผู้ฟังรายการวิทยุในประเทศ” สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการดําเนินงานร้อยละ 
58.65 ค่าคะแนนที่ได้ 1 คะแนน ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงตัวช้ีวัดน้ีประเมินผลจากผู้ประเมินภายนอก
และมีผลการดําเนินงานร้อยละ 71.25 ค่าคะแนนที่ได้คือ 5 คะแนน  
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในตัวช้ีวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และมีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1201/2949 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 แจ้งผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหม่ และ
ช้ีแจงว่าค่าคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในประเด็นผู้ฟังรายการวิทยุในประเทศ คือ 5 คะแนน 

/สาเหตุเน่ืองจาก ……… 
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สาเหตุเน่ืองจากความผิดพลาดในโปรแกรมการประมวลผล ทั้งน้ี โดยสรุปแล้ว กปส.ได้รับผล
คะแนนในภาพรวม 4.0637 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.16 รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานกระบวนการบริหารแผน 
     ความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์   
            ผอ.กพร.กปส. รายงานว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2556 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายส่วนราชการจัดทําแผน
บริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ นําแผนข้ึนเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน และดําเนินการฝึกซ้อมแผนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2556  
  กปส. มีคําส่ังที่ 653/2556 ลว. 17 พ.ค 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ โดยมี อปส. เป็นประธานกรรมการ 
รปส. ทั้ง 3 ท่าน เป็นรองประธาน ผอ.สํานัก/กอง เป็นกรรมการ กพร. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
องค์การ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดทําแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาบริการสําคัญของกรมประชาสัมพันธ์  ที่เป็นภารกิจหลักที่ต้องให้บริการ
ประชาชนอย่าง ต่อเ นื่อง เมื่ อ เ กิดภาวะ วิกฤตและแนวทางบริหารความต่อเ นื่องของ 
กรมประชาสัมพันธ์ และมีมติเลือก “กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์” มาจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดทําแผนฯ ทั้งน้ีแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการอนุมัติจากท่าน 
อปส. และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กปส. เรียบร้อยแล้ว 
   ปฎิทินการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการฝึกซ้อมแผน
ความต่อเนื่องฯให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2556 ประธานกรรมการฯจึงกําหนดฝึกซ้อมแผน
ความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่อง
ของกรมประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้ง
คณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี 
รปส. (นางสาวอัมพวันฯ) เป็นประธานคณะทํางานฯ เพื่อกํากับ ดูแลกําหนดแนวทางการฝึกซ้อม 

/แผนความต่อเนื่อง ……… 
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แผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ และได้มีการประชุมคณะทํางานฯแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 
23 สิงหาคม 2556 เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานและทบทวนสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์  
   ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2556 น้ีจะดําเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องฯ เฉพาะ 
สวท. และ สทท. ในกรุงเทพฯเท่านั้น แต่ในปีงบประมาณ 2557 ทุกสํานัก/กอง จะมีแผนความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.17 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘  
            ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สปข.๑-๘ ได้จัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
  สปข.1 
  ๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  
  ๒. โครงการเยาวชนอาสาชวนแม่ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2556 
  ๓. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเขียนข่าวและการจัดรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2556  
  สปข.๒ 
  ๑. อปส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย   
  ๒. อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM  
  ๓. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๔. จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน MOU เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 
  5. ร่วมประสานงานในการจัดกิจกรรมระหว่าง กปส. และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  6. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 
  7. จัดกิจกรรมครบรอบ 27 ป ี“สปข.2 ส่ือสารล้ําสมัย สู่อาเซียน” 
  สปข.๓ 
  ๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๓ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  
  ๒. สทท.เชียงใหม่ ทําบันทึกความร่วมมือกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

/๓. ผู้ตรวจราชการ ......... 
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  ๓. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 (นายจําเริญ  
ยุติธรรมสกุล) ติดตามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๔. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย” 
  ๕. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดโครงการ “ตาสัปปะรด” 
  6. สทท.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในมหามงคล-
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556  
  สปข.๕ 
  ๑. การปฏิบัติภารกิจของ อปส. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
  ๒. รปส.(นายประวินฯ) นิเทศติดตามงานโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓. จัดเสวนา “ร่วมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสื่อ กปส. ประจําป ี2556 
  ๔. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC สปข.5 
  ๕. โครงการผลิตรายการเครือข่ายวิทยุรายการห้องข่าว สปข.๕ 
  สปข.๖ 
  ๑. อปส. มอบอินทผาลัมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
  ๒. รปส.(นายประวินฯ) นิเทศการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สปข.6 
  ๓. สรุปผลการดําเนินงานโครงการค่ายเยาวชนด้านยาเสพติด “คนรุ่นใหม่ รู้ทัน
ภัยยาเสพติด” 
  สปข.๗ 
  ๑. จัดประชุมส่ือสารการจัดทําคํารับรองและลงนามคํารับรองตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่าง ผอ.สปข.7 และผู้บริหารส่วน/ฝ่าย/งาน ในสังกัด 
  ๒. จัดฝึกอบรมเรียนรู้การใช้งานระบบ webconference ตามโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
  3. จัดอบรมการฝึกอบรมภาษาเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ตามโครงการพัฒนา
บุคลากร กปส. ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคง (พิทักษ์
พื้นที่ส่วนหลัง) พ.ศ.2556 ระดับกลุ่มจังหวัด 

/สปข.๘ ......... 
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  สปข.๘ 
  ๑. ร่วมกับ ศสช. จัดอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ PMS ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
  ๒. จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล รอบ 2/2556 
  ๓. จัดอบรมบุคลากร “การพัฒนาเว็บไซต์” ตามโครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 
  ๔. เป็นเจ้าภาพการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ครม.สัญจร คร้ังที่ 11 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๕. จัดกิจกรรมแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับผู้บริหาร 
  ๖. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สปข.8 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
  7. ดําเนินกิจกรรมทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
  8. ดําเนินกิจกรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
  9. รายงานความคืบหน้าการจัดต้ัง สวท.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  10. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  11. นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) เดินทางมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2556 
  12. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์การประชุม ครม.
สัญจร ณ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.18 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.  
                   ผอ.สวท. รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ดําเนินการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
  โครงการประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  1. ผลิตและเผยแพร่สารคดี เร่ิมเผยแพร่ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จํานวน 
15 ตอน ในช่วงรายการหมุนตามวัน 
  2. ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 สปอต เผยแพร่ในช่วงข่าว
ต้นชั่วโมง 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 

/ผอ.สวท. รายงานเพิ่มเติมว่า ……… 
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  ผอ.สวท. รายงานเพิ่มเติมว่า สหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ABU มีการ
ประชุมทางวิชาการเป็นประจําทุกปี ซ่ึงปีน้ีได้มีการประชุมในหัวข้อ Radio Asia 2013 จัดที่ 
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มองลงไปในประเด็นที่สําคัญในเชิงคําถามว่าวิทยุจะมีความ
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด Social Media จะมาช่วยวิทยุได้มากน้อยเพียงใดนั้น อปส. ได้มอบหมาย
ให้ ผอ.สวท., ผู้แทน สปต. และเจ้าหน้าที่วิทยุในส่วนภูมิภาค 2 คน ไปร่วมงานในครั้งน้ี ส่ิงที่ได้ 
ต้ังคําถามต่อที่ประชุมคือ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ในมุมของผู้รับสารไม่สามารถ
ที่จะใช้กระแสไฟฟ้าได้ ในประเทศต่าง ๆ ใช้ประสบการณ์อย่างไรบ้าง ซ่ึงได้คําตอบจากประเทศ
ญ่ีปุ่นและประเทศฟิลิปินส์ว่า จะมีการเตรียมการเพื่อรอบรับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยแจกเครื่องรับ
วิทยุแบบ Transistor และแจกถ่านไฟฉายไปพร้อมไว้ โดยมีการตั้งไว้ศูนย์กลางของหมู่บ้าน ตําบล 
ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดจะแก้ปัญหาน้ีได้ ซ่ึงองค์ความรู้น้ีจะเป็น
ประโยชน์สําหรับประเทศไทย และจะขออนุญาตนําเสนอภาพและข้อมูลสําคัญต่อที่ประชุมโดย 
Presentation 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.19 สรุปผลการดําเนินโครงการอนุรักษ์เทปยูเมติก เนื่องในโอกาส 
           เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคล 
           เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
           ผอ.สพป. รายงานว่า กปส. เป็นผู้บุกเบิกโทรทัศน์ไทย และเป็นผู้
ขยายกิจการโทรทัศน์ออกสู่ภูมิภาค ในอดีตการจัดรายการโทรทัศน์ใช้เทปยูเมติก (U-Matic) หรือ
แถบบันทึกภาพและเสียง ระบบอนาล็อกในการบันทึกข่าวและรายการ ในปัจจุบันเทปยูเมติกพ้น
สมัยและเลิกใช้งานแล้ว นับวันเคร่ืองเล่นหายาก ขณะน้ีข้อมูลอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จํานวนมากบันทึกไว้ในตลับเทปยูเมติก อาทิ เทปบันทึกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ภาพและเสียงเหล่าน้ีได้เป็นมรดกส่วนหนึ่งทางวัฒนธรรมที่จําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องรวบรวมไว้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนั้นในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554 พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส. สพป. จึงได้จัดทําโครงการอนุรักษ์ 
เทปยูเมติก เพื่ออนุรักษ์ข้อมูลดังกล่าว โดยเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติ (ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เป็นเงิน 3,500,000.- บาท 
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) สํานักงาน กสทช. ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 
ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) หลังจากนั้น 

/พิพิธภัณฑ์และ ……… 
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พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส. ได้เริ่มดําเนินโครงการอนุรักษ์เทปยูเมติก เน่ืองในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2555 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานมีดังน้ี 
  1. จัดระบบแปลงสัญญาณสื่อวีดีทัศน์เป็นดิจิทัลและจัดเก็บเพื่อการบริการ 
  2. จัดระบบคลังจัดเก็บเทปยูเมติก 
  3. แปลงสัญญาณเทปยูเมติกจากระบบอนาล็อคเป็นระบบดิจิทัล จํานวนทั้งส้ิน 
658 ม้วน  
  4. มอบดีวีดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม-
วงศานุวงศ์ให้แก่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
จํานวน 400 แผ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสที่ทรง
เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 
  5. มอบดีวีดีข่าวและรายการโทรทัศน์สําคัญ ให้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 แผ่น  
  6. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์เทปยูเมติก พร้อมเผยแพร่เทปยูเมติก
ที่แปลงเป็นระบบดิจิทัลในวันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 
  7. เขียนบทความเผยแพร่ทางวารสาร กปส. ฉบับที่ 192 เดือนพฤศจิกายน 
2555 และฉบับที่ 202 เดือนกันยายน 2556 
  8. นําข้อมูลที่ได้จากการแปลงเทปยูเมติกจากระบบอนาล็อคเป็นระบบดิจิทัล 
จัดเก็บและเผยแพร่บนฐานข้อมูลภาพและเสียง กปส. ทาง http://av.prd.go.th 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว) 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.20 ผลการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประสานเสียงเด็กไทย 
           ปลุกใจสามัคคี ในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
             และความสามัคคีของคนในชาติ” 
           ผอ.สพป. รายงานว่า โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม งบประมาณ 500,000.- บาท 
ประกอบด้วย 
  1. การประกวดร้องประสานเสียงเพลงปลุกใจสามัคคี ดําเนินการใน สปข.1-8 
และส่วนกลาง (สพป.) โดยให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 
5 คน ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงปลุกใจ และคัดเลือกมา สปข. ละ 1 ทีม 

/2. การอบรม ......... 






